

ไทยสมายล์ชวนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ไทยสมายล์ชวนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำชัดพูด “ระเบิด” มีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และยังส่งผลต่อความล่าช้าของเที่ยวบิน

สายการบินไทยสมายล์เชิญชวนให้ผู้โดยสารทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องทำให้มีผู้โดยสารเดินทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศจำนวนมาก โดยให้เตรียมตัวเดินทางมาถึงท่าอากาศยานล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการ Online Check In เพื่อความสะดวกรวดเร็วผ่านทาง ไทยสมายล์ โมบาย แอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์ www.thaismileair.com

สำหรับสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ เงินสด ไอแพด กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องประดับ ให้นำใส่กระเป๋าและนำติดตัวขึ้นเครื่องไม่ควรโหลดลงใต้ท้องเครื่อง รวมถึงแบตเตอรี่สำรองทุกชนิด(Power Bank) ไม่อนุญาตให้โหลดลงใต้ท้องเครื่อง แต่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องได้ โดยจะต้องเป็นแบตเตอรี่สำรองความจุไม่น้อยกว่า 20,000 mAh จำนวนไม่เกิน 20 ชิ้น และ/หรือ แบตเตอรี่สำรองความจุ ระหว่าง 20,000 - 32,000 mAh (ไม่เกิน 2 ชิ้น) ส่วน แบตเตอรี่สำรองความจุมากกว่า 32,000 mAh ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์เรื่องการพูด “ระเบิด” เข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ซึ่งมีการกำหนดการกระทำต่างๆ ที่ถือเป็นความผิดในอากาศยานและมีบทกำหนดโทษกำกับไว้อย่างชัดเจน ระวังโทษทั้งจำและปรับ และยังอาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของเที่ยวบินอีกด้วย

นายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมานั้นสายการบินไทยสมายล์พบว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึงเรื่องการพูด “ระเบิด” ทั้งพูดที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ขณะกำลังขึ้นเครื่อง หรือขณะอยู่บนเครื่องบินก็ตาม ล้วนเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ซึ่งผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการกำหนดการกระทำต่างๆ ที่ถือเป็นความผิดในอากาศยานและมีบทกำหนดโทษกำกับไว้อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาในมาตรา 22 ระบุไว้ว่า ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุหรือ น่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระทำ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสายการบินพบเห็นหรือได้ยินข้อความซึ่งอาจจะมีผลต่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สายการบิน

มีหน้าที่ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและ พรบ.ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยผู้โดยสารที่พูด “ระเบิด” จะต้องนำตัวส่งไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจ รวมถึงนำกระเป๋าสัมภาระออกมาตรวจค้นอย่างละเอียด ซึ่งบางกรณีอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อเที่ยวบินและส่งผลให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้รับผลกระทบไปด้วย